

Số: 106 /CD

Hải Phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2021

V/v phát động thực hiện tiết kiệm điện
“Chung tay để cuộc sống xanh hơn”
năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng, Chủ tịch/Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị

Tiết kiệm điện năng không chỉ đem lại lợi ích cho cá nhân, cho Nhà trường mà còn góp phần tạo nên lợi ích chung cho toàn xã hội. Nhằm xây dựng ý thức tiết kiệm điện, BTV Công đoàn phát động hoạt động “Chung tay để cuộc sống xanh hơn” đến toàn thể CB, VC, NLĐ trong Trường với hành động **tắt điều hòa không khí ít nhất 15 phút trước khi ra về.**

BTV Công đoàn Trường rất mong toàn thể CB, VC, NLĐ hưởng ứng hoạt động “Chung tay để cuộc sống xanh hơn” do Công đoàn Trường phát động. Hãy coi hành động nhỏ này là lời nhắc “Mỗi ngày làm một việc có ích” của bản thân. Một việc tốt dù nhỏ nhưng nếu được mọi người cùng làm, làm đều đặn, có trách nhiệm sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng.

Hoạt động “Chung tay để cuộc sống xanh hơn” sẽ triển khai đợt 1 từ ngày 26/7 đến hết ngày 17/9. Hằng tuần sẽ có tổng kết kết quả tham gia của các đơn vị và cuối đợt sẽ có tổng kết, khen thưởng của Công đoàn trường đối với đơn vị tham gia tích cực nhất. Trong thời gian triển khai, Công đoàn Trường sẽ có tổ kiểm tra đột xuất để kiểm tra việc thực hiện của đơn vị. Đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia trước ngày 25/7 theo hướng dẫn gửi kèm công văn này.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của các đồng chí.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐT (để báo cáo);
- BGH để phối hợp;
- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH



PGS.TS: Nguyễn Công Vịnh

HƯỚNG DẪN THAM GIA HOẠT ĐỘNG “CHUNG TAY ĐỂ CUỘC SỐNG XANH HƠN”

Để tham gia hoạt động “Chung tay để cuộc sống xanh hơn” của Công đoàn Trường, các đơn vị cần thực hiện như sau:

1. Đăng ký với Văn phòng Công đoàn những phòng có điều hòa của đơn vị sẽ tham gia hoạt động. Việc đăng ký thực hiện qua tin nhắn zalo nhóm cán bộ công đoàn ĐHHHVN hoặc thư điện tử của Văn phòng Công đoàn Trường. Cú pháp đăng ký như sau:

<tên đơn vị>:<tên phòng>,[<tên phòng>...]

Trong đó:

<tên đơn vị> là tên Tổ công đoàn hoặc Công đoàn bộ phận

<tên phòng> gồm số phòng và tên tòa nhà viết liền. Ví dụ 309A1, 103B5...

Ví dụ Tổ Dân-Đảng có 4 phòng lắp điều hòa là Văn phòng Công đoàn, phòng Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Đoàn thanh niên. Cú pháp đăng ký của tổ như sau:

Dân Đảng: 306A1, 309A1, 312A1, 201A9

2. Hằng ngày, trước giờ về 15 phút, thực hiện tắt điều hòa sau đó quét mã QR để vào mở biểu mẫu báo cáo, nhập số phòng vào biểu mẫu và nhấn nút “Gửi” trên biểu mẫu (xem hình bên).

Sau khi nhấn nút “Gửi”, thông tin về số phòng và thời gian thực hiện sẽ được gửi về cơ sở dữ liệu lưu trữ của Văn phòng Công đoàn. Khi nhập số phòng vào biểu mẫu, đề nghị nhập đúng như đã đăng ký để việc thống kê dữ liệu tự động được thuận lợi.

Mã QR có thể in hoặc photo sau đó dán ở nơi dễ nhìn để thuận lợi cho việc sử dụng. Có thể những ngày đầu dễ quên nhưng sau một thời gian, chắc chắn Thầy/Cô sẽ thấy nhớ với hành động thú vị cuối ngày này.

